



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ต่ำกว่าห้าแสนบาทสามารถสมัครเข้าร่วม โครงการพักหนี้ ภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

กรมส่งเสริมสหกรณ์พักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขณะนี้ได้แจ้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมแนวทางการดำเนินการโครงการพักหนี้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อร่วมโครงการภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการเป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ต้นเงินคงค้างกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทั้งหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระ ณ วันที่สมัครร่วมโครงการทุกสัญญาารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น

สำหรับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการ กรณีมีหนี้ค้างชำระจะได้รับการพักชำระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี เป็นเวลา ๓ ปี สมาชิกต้องเข้าร่วมการฟื้นฟูศักยภาพจนสามารถเริ่มชำระหนี้คืนตามแผนชำระหนี้ใหม่ได้หลังจาก ๑๒ เดือนนับแต่วันสิ้นสุดการฟื้นฟูของลูกหนี้แต่ละราย โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อฟื้นฟูศักยภาพการชำระหนี้ให้สมาชิกรายละ ๓,๐๐๐ บาท กรณีสมาชิกที่ร่วมโครงการมีหนี้ปกติที่ยังไม่ครบกำหนดชำระสามารถเลือกพักต้นเงินและลดดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี เป็นเวลา ๓ ปี หรือไม่พักต้นเงิน ลดดอกเบี้ยของเงินกู้ที่มีอยู่เดิมในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี เป็นเวลา ๓ ปี และสมาชิกมีสิทธิขอกู้เงินเพิ่มใหม่ได้ตามความสามารถในการชำระหนี้และอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

ทั้งนี้การพักชำระหนี้ตามโครงการนี้ไม่รวมถึงการเป็นหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยหรือเป็นสัญญาเงินกู้ที่เคยได้รับการช่วยเหลือตามนโยบายในลักษณะเดียวกันและการสมัครเข้าร่วมโครงการอยู่ในความเห็นชอบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สำคัญกรณีหนี้ค้างชำระ รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปีของมูลหนี้ที่คงเหลืออยู่จริงเป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ส่วนกรณีหนี้ปกติรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปีของเงินกู้ที่มีอยู่เดิมเป็นเวลา ๓ ปี เช่นกัน การจ่ายดอกเบี้ยชดเชยจากการพักชำระหนี้และลดอัตราดอกเบี้ยรัฐบาลจะจ่ายชดเชยเฉพาะสัญญา ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการตามมูลหนี้ที่คงเหลืออยู่จริงเท่านั้น

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อนุมัติให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้วให้จัดทำสรุปรายละเอียดของสมาชิกที่ร่วมโครงการแจ้งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทราบเพื่อรวบรวมและจัดส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้